

PHỤ LỤC
TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
TRÌNH KỶ HỌP THỨ 6, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, KHÓA XIV

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tư Mơ Rông)

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
I	Tờ trình số 294/TTr-UBND, ngày 16/11/2023 của UBND huyện về dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024	
1	Đại biểu ý kiến: Đề nghị chỉ đạo, làm rõ và giao chỉ tiêu KTXH trong năm 2024 sát với tình hình thực tế của UBND các xã; Xem xét tăng chỉ tiêu diện tích cây ăn trái trên địa bàn huyện; Tăng cường công tác đào tạo nghề nâng cao tay nghề cho người lao động trên địa bàn huyện, trong năm 2023 việc thực hiện đào tạo nghề chưa được đảm bảo; Xem xét lại việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã đảm bảo đạt chuẩn hay chưa?	Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: * Đối với nội dung “Đề nghị chỉ đạo, làm rõ và giao chỉ tiêu KTXH trong năm 2024 sát với tình hình thực tế của UBND các xã; Xem xét tăng chỉ tiêu diện tích cây ăn trái trên địa bàn huyện”, Trên cơ sở chỉ tiêu nông nghiệp của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao năm 2024 cho các huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã rà soát đối chiếu để xây dựng kế hoạch năm 2024 đảm bảo sát với tình hình thực tế tại các xã trên cơ sở đề xuất từ cấp xã và điều kiện của từng xã để điều chỉnh phù hợp với chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao và khả năng hoàn thành cao nhất của các xã. * Đối với nội dung “Xem xét lại việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã đảm bảo đạt chuẩn hay chưa?”: Số liệu thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2023 hiện nay được tính toán trên cơ sở báo cáo của cấp xã và ý kiến đánh giá sơ bộ của các cơ quan chuyên môn phụ trách tiêu chí. Trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện, có một số chỉ tiêu, tiêu chí được đánh giá dựa trên quá trình tích

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
		<p>lũy của chỉ tiêu, tiêu chí trong các năm trước (<i>chỉ tiêu, tiêu chí có tính kế thừa, lũy kế</i>) và một số chỉ tiêu được đánh giá tại một thời điểm nhất định (<i>chỉ tiêu đánh giá theo kỳ trong năm</i>). Do vậy, để chính xác trong công tác đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị phụ trách tiêu chí nông thôn mới chủ trì, phối hợp với các xã trong việc thẩm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn (<i>thể hiện cụ thể bằng các tài liệu minh chứng và báo cáo thẩm tra cho từng chỉ tiêu</i>). Dự kiến hoàn thành và có báo cáo chính thức kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 01 năm 2024.</p>
II	<p>Báo cáo báo cáo số 851/BC-UBND, ngày 14 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024</p>	
1	<p>Đại biểu ý kiến: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo bổ sung, đánh giá làm rõ một số nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác ANQP đánh giá còn chung chung (<i>đánh giá tách ra riêng nội dung Quốc phòng và An ninh</i>) đề nghị đánh giá bổ sung một số nhiệm vụ về lĩnh vực Quốc phòng. - Tại phần tồn tại đề nghị UBND huyện giao trách nhiệm cho UBND các xã; cần có biện pháp cụ thể cho từng hạn chế, việc đánh giá tồn tại trong công tác xây dựng kế hoạch cần nêu ra xã nào chưa thực hiện. - Công tác xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững chưa thực sự chủ động, việc xây dựng tiêu chí chưa bền vững, chưa có phương hướng lãnh đạo để khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt, đặc biệt là chỉ tiêu số 19 có một số xã trắng đảng 	<p>Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:</p> <p>* Đối với nội dung: Công tác ANQP đánh giá còn chung chung (<i>đánh giá tách ra riêng nội dung Quốc phòng và An ninh</i>) đề nghị đánh giá bổ sung một số nhiệm vụ về lĩnh vực Quốc phòng. UBND huyện xin tiếp thu và bổ sung đánh giá nội dung thuộc lĩnh vực Quốc phòng năm 2023, cụ thể như sau: (I) Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị định của Chính phủ, quy định, hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chương trình số 63-CTr/HU ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân</p>

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
	<p>viên trong thôn đội trưởng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác đào tạo nghề phải có biện pháp để nâng cao trình độ cho người dân. - Tại phần Văn hóa - xã hội: Đề nghị UBND huyện bổ sung đánh giá kết quả đối với công tác giáo dục (<i>thi tốt nghiệp THPT, bao nhiêu học sinh học nghề, bao nhiêu học sinh tiếp tục đại học... chất lượng thi đầu vào, chất lượng học sinh, khó khăn trong việc thiếu giáo viên và giáo viên không đảm bảo đứng lớp</i>). 	<p>sự năm 2023. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; xây dựng, củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ huyện. Thực hiện có hiệu quả Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên, ...(2) Chỉ đạo lực lượng vũ trang thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là các thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Chỉ đạo các lực lượng chủ động đấu tranh có hiệu quả các hoạt động “<i>diễn biến hòa bình</i>” nhất là trên không gian mạng, không để xảy ra “<i>tự diễn biến</i>”, “<i>tự chuyển hóa</i>” trong nội bộ lực lượng vũ trang huyện; (3) Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng; tổ chức diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ cho 05 xã (<i>Tê Xăng, Mãng Ri, Ngọc Lây, Đăk Na, Đăk Sao</i>) đạt 100% chỉ tiêu đề ra, hoàn thành chỉ tiêu diễn tập trong nhiệm kỳ; (4) Chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng Thông tư số 77/2020/ TT-BQP ngày 26 tháng 3 tháng 2020 của Bộ Quốc phòng, bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 21,98%, có 11/11 chi bộ quân sự cấp xã có cấp ủy; Thôn đội trưởng là đảng viên 26/86 đ/c đạt 30,32%. Công bố Quyết định thành lập và duy trì hoạt động 03 Tiểu đội dân quân thường trực tại các xã trọng điểm về quốc phòng (<i>Mãng Ri, Tê Xăng, Ngọc Lây</i>);(5) Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã tích cực, chủ động trong thực hiện công tác tuyển chọn, gọi 53 công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng.</p>

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
		<p>* Đối với nội dung: Tại phần Văn hóa - xã hội. Đề nghị UBND huyện bổ sung đánh giá kết quả đối với công tác giáo dục (<i>thi tốt nghiệp THPT, bao nhiêu học sinh học nghề, bao nhiêu học sinh tiếp tục đại học... chất lượng thi đầu vào, chất lượng học sinh, khó khăn trong việc thiếu giáo viên và giáo viên không đảm bảo đúng lớp</i>). UBND huyện xin tiếp thu và bổ sung đánh giá như sau:</p> <p>UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức được các lớp tập huấn, Hội thảo về chuyên môn nhằm trao đổi rút ra những kinh nghiệm trong công tác dạy và học cho giáo viên, tìm ra phương pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, chất lượng học sinh trong năm học qua có sự chuyển biến tích cực⁽¹⁾. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của tỉnh vẫn có khoảng cách lớn về chất lượng dù UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra giám sát, nhưng do yếu tố khách quan dẫn đến chất lượng chưa đạt theo yêu cầu đề ra do: (1) Số giáo viên cốt cán chuyển ra ngoài huyện nhiều chủ yếu tập trung ở các môn như: Toán , Anh Văn, Tin</p>

⁽¹⁾ **Đối với lớp 1, 2, 3:** Kết quả học tập: Hoàn thành tốt 668/2091 đạt 31.94%; Hoàn thành 1377/2091 đạt 63.94%; Chưa hoàn thành 46/2091 chiếm 2,19%; Phẩm chất: Tốt 665/2091 đạt 31.08%; Đạt 1417/2091 đạt 67.76%; Cần cố gắng 9/2091 chiếm 0,33%; Năng lực: Tốt 628/2091 đạt 30,03%; Đạt 1451/2091 đạt 69.39%; Cần cố gắng 12/2091 chiếm 0,57%. **Đối với lớp 4, 5:** Kết quả học tập: Hoàn thành tốt 243/1308 đạt 18,57%; Hoàn thành 1047/1308 đạt 80%; Chưa hoàn thành 18/1308 chiếm 1,3%; Phẩm chất: Tốt 360/1308 đạt 27,52%; Đạt 943/1308 đạt 72,09%; Cần cố gắng 5/1308 chiếm 0,38%; Năng lực: Tốt 351/1308 đạt 26,83%; Đạt 949/1308 đạt 72,55%; Cần cố gắng 8/1308 chiếm 0,61%. **Đối với giáo dục THCS:** chỉ đạo đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, phù hợp đối tượng học sinh; tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm và rèn kỹ năng sống phù hợp với đối tượng học sinh từng đơn vị; triển khai thực hiện tốt phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo hứng thú và phát huy tính tích cực trong học tập cho học sinh, thu hút học sinh đến trường. Chất lượng giáo dục học sinh trung học có sự chuyển biến so với năm học 2021-2022, cụ thể: Hạnh kiểm: Tốt: 1.716 đạt 73.0%; Khá: 553 đạt 23.5%; TB: 72 chiếm 3.1%; Yếu: 09 chiếm 0.4%; Học lực: Giỏi: 14 đạt 0.6%; Khá: 557 đạt 23.7%; TB: 1.609 chiếm 68.5%; Yếu: 163 chiếm 6.9%; Kém: 7 chiếm 0.3%; Tổng số học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp là 504 học sinh; Số được công nhận tốt nghiệp là 492 em.

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
		<p>học...; (2) Đội ngũ giáo viên các cấp học, bậc học còn thiếu về số lượng, cơ cấu; số lượng giáo viên được giao chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu thực tế giảng dạy tại địa phương; (3) Nhu cầu chuyển công tác của giáo viên từ vùng khó khăn về vùng thuận lợi khá lớn, gây khó khăn cho công tác quản lý, ổn định đội ngũ.</p> <p>- Về kết quả hướng nghiệp và phân luồng học sinh năm học 2022-2023, cụ thể tại phụ biểu PLHS kèm theo.</p> <p>- Về giải pháp khắc phục: Để đảm bảo giáo viên đứng lớp, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường chỉ đạo các đơn vị trường học chủ động hợp đồng giáo viên giảng dạy, hợp đồng giáo viên ngoài địa phương tổ chức dạy hình thức trực tuyến như trong thời gian qua. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh, đảm bảo tính hiệu quả cao.</p> <p>* Đối với các nội dung khác còn lại, Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu ý kiến của Đại biểu sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn bổ sung nội dung; Triển khai triển khai thực hiện theo quy định.</p>
2	<p>Đại biểu ý kiến: Đề nghị bổ sung trong phương hướng BCKTXH 2023, phương hướng 2024: Bổ sung giải pháp và đề nghị bổ sung nguồn kinh phí quy hoạch vùng (nông hóa thổ nhượng).</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, giải trình, báo cáo như sau: Nguồn thu ngân sách địa phương còn hạn hẹp, trong khi đó các nội dung kinh phí chi thường xuyên tại một số đơn vị đề xuất cao so với thực tế nên UBND huyện đã rà soát khả năng cân đối bố trí một phần kinh phí xây dựng bản đồ thổ nhượng (Điều tra, đánh giá chất lượng đất nông nghiệp và xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ chất lượng đất nông nghiệp</p>

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
		<p><i>làm cơ sở khoa học để phục vụ bố trí cây trồng hợp lý trên địa bàn huyện) trong dự toán năm 2024, với số tiền 300 triệu đồng (phần kinh phí xây dựng bản đồ thổ nhưỡng còn thiếu khoảng 2.300 triệu đồng). Đối với ý kiến của đại biểu UBND huyện xin tiếp thu và tiếp tục chỉ đạo đơn vị chuyên môn rà soát bố trí kinh phí để thực hiện trong khả năng cân đối của ngân sách.</i></p>
3	<p>Đại biểu ý kiến: Đề nghị UBND huyện xem xét, tham mưu HĐND huyện phân bổ hỗ trợ kinh phí sơ kết hoạt động cho Hội thẩm nhân dân huyện và kinh phí xét xử lưu động (<i>Toàn án cơ quan thường trực</i>).</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Trong năm 2023 mặc dù ngân sách địa phương còn hạn hẹp. Tuy nhiên, UBND huyện đã ưu tiên cân đối bố trí từ ngân sách huyện để hỗ trợ kinh phí xét xử lưu động... Nhằm chuyển tải thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến với người dân, răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đối với ý kiến của đại biểu, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo đơn vị chuyên môn rà soát bố trí kinh phí để thực hiện trong khả năng cân đối của ngân sách.</p>
4	<p>Đại biểu ý kiến: BCKTXH 2023, phương hướng 2024: Trang 19 đánh giá tồn tại hạn chế: Công tác triển khai xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo chưa thực sự chủ động đề nghị sửa lại thành Công tác triển khai xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo chưa bền vững.</p> <p>- Năm 2024, đề nghị UBND huyện cần có giải pháp và bố trí kinh phí để tổ chức các sự kiện tại địa phương, nhằm đa dạng hình thức hoạt động gắn quảng bá hình ảnh của huyện, thông qua các hoạt động như: Hội thảo, tổ chức các hội thi mang đậm nét địa phương, thu hút nhiều khách đến thăm và hưởng thụ nét đẹp của huyện nhà.</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo đơn vị chuyên môn tổng hợp bổ sung, hoàn thiện báo cáo theo quy định.</p>

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
5	<p>Đại biểu ý kiến: BCKTXH 2023, phương hướng 2024: Một số Hợp tác xã, Tổ hợp tác hoạt động chưa hiệu quả: Đề nghị huyện tăng cường vai trò lãnh đạo, quản lý nhà nước đối với các HTX trên địa bàn huyện và có giải pháp trong thời gian tới để các HTX hoạt động hiệu quả hơn</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Trong năm 2023, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị có chuyên môn, UBND các xã tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn các Hợp tác xã trong việc hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng Hợp tác xã kiểu mới và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đồng thời, hướng dẫn các Hợp tác xã thực hiện đảm bảo các nghĩa vụ đối với các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định. Đối với ý kiến của đại biểu, UBND huyện xin tiếp thu và tiếp tục chỉ đạo đơn vị chuyên tăng cường vai trò lãnh đạo, quản lý nhà nước đối với các Hợp tác xã trên địa bàn huyện trong thời gian tới.</p>
6	<p>Đại biểu ý kiến: BCKTXH 2023, phương hướng 2024: Đề nghị trong báo cáo bổ sung các nội dung: về văn hóa xã hội các mặt đạt được như về bảo tồn bản sắc dân tộc, công tác du lịch; đề nghị đánh giá rõ hơn về chất lượng giáo dục ; công tác an sinh xã hội: tạo việc làm được bao nhiêu; chính sách xã hội thể hiện rõ những việc đã làm được; Văn hóa truyền thông: Duy trì bản sắc văn hóa, tổ chức các sự kiện... chưa được đề cập rõ trong báo cáo; công tác giảm nghèo: Chưa đánh giá được thoát nghèo, thoát cận nghèo; bổ sung các công tác nội vụ như tinh giảm biên chế... nhiều công tác nội vụ chưa cập nhật</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Đối với nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu, đồng thời sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn đánh giá, bổ sung các nội theo ý kiến của Đại biểu.</p>
7	<p>Đại biểu ý kiến: Năm 2024, đề nghị UBND huyện cần có giải pháp và bố trí kinh phí để tổ chức các sự kiện tại địa phương, nhằm đa dạng hình thức hoạt động gắn quảng bá hình ảnh của huyện, thông qua các hoạt động như: Hội thảo, tổ chức các hội thi mang đậm nét địa phương, thu hút nhiều khách đến thăm và hưởng thụ nét đẹp của huyện</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Trong năm 2023 mặc dù ngân sách địa phương còn hạn hẹp. Tuy nhiên, UBND huyện đã ưu tiên cân đối bố trí từ ngân sách huyện để tổ chức các sự kiện tại địa phương, nhằm đa dạng hình thức hoạt động gắn quảng bá hình ảnh của huyện, thông qua các hoạt động như: Tổ chức Phiên chợ Sâm Ngọc Linh và các sản</p>

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
	nhà.	phẩm đặc hữu gắn với du lịch lần 2 trên địa bàn huyện, Tổ chức Hội thi ẩm thực được liệu – tinh hoa núi rừng, ... Đối với ý kiến của đại biểu, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo đơn vị chuyên môn rà soát bố trí kinh phí để thực hiện trong khả năng cân đối của ngân sách.
8	Đại biểu ý kiến: BCKTXH 2023, phương hướng 2024: Đề nghị UBND huyện có giải pháp tăng cường vai trò của các cấp, ngành, đơn vị trong thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng (thể thấp còi) ở trẻ em;	Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu ý kiến của Đại biểu, đồng thời trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan, UBND các xã tăng cường, phát huy vai trò hơn nữa trong thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng (thể thấp còi) ở trẻ em trên địa bàn huyện.
9	Đại biểu ý kiến: Đối với BCKTXH 2023, phương hướng 2024: Trong nội dung Đề xuất kiến nghị của báo cáo: Đề nghị UBND huyện bổ sung đề xuất cấp trên giao chỉ tiêu công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.	Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Trong năm 2023, trên cơ sở Kế hoạch số 353/KH-UBND, ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND, ngày 10/3/2023 về Triển khai công tác đào tạo nghề cho người lao động năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Qua quá trình triển khai thực hiện, UBND huyện tiếp tục ban hành Công văn số 1093/UBND-LĐTBOXH, ngày 25/5/2023 về việc điều chỉnh nội dung tại Kế hoạch số 56/KH-UBND, ngày 10/3/2023 của UBND. Theo đó, kế hoạch đào tạo nghề trên địa bàn huyện là 1.221 học viên/37 lớp. Đối với ý kiến của đại biểu, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo đơn vị chuyên môn trên cơ sở chỉ tiêu được UBND tỉnh giao rà soát giao tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch Triển khai công tác đào tạo nghề cho người lao động năm

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
		2024 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
III	Nội dung Báo cáo số 971/BC-UBND, ngày 12/12/2023 của UBND huyện về tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện	
1	Đại biểu ý kiến: Tại trang 25: Có nội dung việc giải trình còn chung chung, chưa phù hợp; Việc bố trí vốn chưa đầy đủ do đó kéo dài thời gian thực hiện. Căn cứ tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết số 53, đề nghị đơn vị trình HĐND huyện điều chỉnh thời gian khởi công hoàn thành từ năm 2021-2025 thành 2023-2025 cho phù hợp với thời gian bố trí nguồn vốn đảm bảo theo quy định.	Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Đối với nội dung trên, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo đơn vị chuyên môn tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.
2	Đại biểu ý kiến: Tại trang 26, Hệ số bổ sung giao chi thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo, đề nghị giải trình và nghiên cứu cắt giảm một số khoản chi chưa phù hợp trong dự toán năm 2024 để bổ sung kinh phí hoạt động đối với Văn phòng Huyện ủy; HĐND huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024.	Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Năm 2024 là năm ổn định giai đoạn 2022-2024 theo số liệu Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Huyện chỉ tăng thêm 1% so với dự toán 2023 (318.521 triệu đồng x 1% = 3.185 triệu đồng). UBND huyện đã cân đối điều chỉnh tỷ lệ phân bổ chi thường xuyên (<i>ngoài tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp</i>) cho các cơ quan, đơn vị hành chính đảng, đoàn thể cấp huyện và cấp xã hoạt động bộ máy đạt tỷ lệ 24,55% đảm bảo theo quy định (<i>cao hơn so với năm 2023 4,3%, tỷ lệ năm 2023 là 20,2%</i>). Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Tờ trình, Phương án dự toán thu, chi NSNN và phương án phân bổ NSNN năm 2024 đúng theo quy định của Luật Ngân sách năm 2015, Thông tư số 51/2023/TT-BTC, ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định hiện hành. Phương

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
		<p>án phân bổ thực hiện theo Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021 và Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND, ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND. UBND huyện đã cân đối điều chỉnh tổng thể tỷ lệ phân bổ chi thường xuyên (<i>ngoài tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp</i>) cho các cơ quan, đơn vị hành chính đảng, đoàn thể cấp huyện và cấp xã hoạt động bộ máy đạt tỷ lệ 24,55% đảm bảo theo quy định (<i>cao hơn so với năm 2023 là 4,3%, tỷ lệ năm 2023 là 20,2%</i>) (Theo khoản 3, Điều 19 Nghị quyết 58/NQ-HĐND 09/12/2021: “<i>Hội đồng nhân dân cấp huyện phân bổ cụ thể chi thường xuyên khác (ngoài tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp) cho các cơ quan, đơn vị hành chính đảng, đoàn thể cấp huyện và cấp xã hoạt động bộ máy đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 20% so với tổng chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể của cấp huyện, cấp xã.</i>”).</p> <p>Phương án phân bổ cụ thể như sau:</p> <p>- Chi thường xuyên theo định biên đối với các đơn vị quản lý hành chính, đảng, đoàn thể (<i>không kể tiền lương và khoản có tính chất lương, hỗ trợ chi khác</i>) phân bổ theo mức chi: 27 triệu đồng/biên chế và phân theo tỷ lệ đặc thù giữa các ngành, số lượng biên chế cụ thể như sau:</p> <p>* Huyện ủy; Văn phòng HĐND-UBND huyện phân bổ 27 triệu đồng nhân (x) số biên chế nhân (x) tỷ lệ hỗ trợ đặc thù của ngành 2,5 lần (hệ số cũ là 1,3) để đảm bảo các nhiệm vụ mang tính thường xuyên như: Kinh phí chi trả họp đồng theo</p>

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
		<p>Nghị định 111/2023/NĐ-CP; Các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động bộ máy các cơ quan; Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hàng năm; Kinh phí bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa thường xuyên các công trình cơ sở hạ tầng, tài sản phục vụ công tác chuyên môn; sửa chữa nhỏ xe ô tô, xăng xe; kinh phí mua sắm, thay thế trang thiết bị văn phòng...Chi thường xuyên theo định mức cho 01 biên chế: 27 trđ x 2,5 lần = 67,5 triệu đồng/biên chế (tăng 32,4 trđ/biên chế, năm 2023 là 35,1 trđ/biên chế).</p> <p>* Ủy ban MTTQVN huyện phân bổ 27 triệu đồng nhân (x) số biên chế nhân (x) tỷ lệ hỗ trợ đặc thù của ngành 2,0 lần (hệ số cũ là 1,3) để đảm bảo các nhiệm vụ mang tính thường xuyên như: Kinh phí chi trả hợp đồng theo Nghị định 111/2023/NĐ-CP; Các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động bộ máy các cơ quan; Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hàng năm; Kinh phí trang bị, gia hạn các phần mềm kế toán, Kinh phí phần mềm quản lý tiền lương, Kinh phí gia hạn phần mềm quản lý tài sản và một số nhiệm vụ chi thường xuyên đặc thù, đột xuất của đơn vị...Chi thường xuyên theo định mức cho 01 biên chế: 27 trđ x 2 lần = 54 triệu đồng/biên chế (tăng 18,9 trđ/biên chế, năm 2023 là 35,1 trđ/biên chế).</p> <p>* Phòng Tài chính - Kế hoạch, Huyện đoàn, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh phân bổ 27 triệu đồng nhân (x) số biên chế (x) tỷ lệ hỗ trợ đặc thù của ngành 1,2 lần để đảm bảo các nhiệm vụ mang tính thường xuyên như: Kinh phí trang bị, gia hạn các phần mềm kế toán, Kinh phí phần</p>

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
		<p>mềm quản lý tiền lương, Kinh phí gia hạn phần mềm quản lý tài sản và một số nhiệm vụ chi thường xuyên đặc thù, đột xuất của đơn vị...Chi thường xuyên theo định mức cho 01 biên chế: 27 trđ x 1,2 lần = 32,4 triệu đồng/biên chế.</p> <p>* Các đơn vị hành chính còn lại phân bổ 27 triệu đồng/biên chế; trong đó, đối với các đơn vị có số lượng định biên dưới 6 người, phân bổ hỗ trợ thêm 1,1 lần để đảm bảo các nhiệm vụ mang tính thường xuyên như: Kinh phí trang bị, gia hạn các phần mềm kế toán, Kinh phí phần mềm quản lý tiền lương, Kinh phí gia hạn phần mềm quản lý tài sản và một số nhiệm vụ chi thường xuyên đặc thù, đột xuất của đơn vị...Đơn vị dưới 6 người: 27 trđ x 1,1 lần = 29,7 triệu đồng/biên chế. Đơn vị trên 6 người: 27 trđ x 1 lần = 27 triệu đồng/biên chế.</p> <p>Hệ số phân bổ chi thường xuyên nêu trên đã đảm bảo cho các cơ quan, đơn vị hoạt động và đúng theo các quy định hiện hành.</p>
3	<p>Đại biểu ý kiến: Về dự toán HĐND tổng kinh phí là 2.701.015.000 đồng. Tuy nhiên phân bổ 2.452.821.000 đồng như vậy chưa đảm bảo định mức hoạt động theo quy định.</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:</p> <p>- Hội đồng nhân dân huyện: Tổng thể dự toán 2024: 2.452 triệu đồng, năm 2023 giao: 2.258 triệu đồng, chênh lệch tăng so với năm 2023: 194 triệu đồng (chưa tính phần kinh phí 342 triệu đồng mua máy vi tính cho đại biểu HĐND huyện năm 2023).</p> <p>Phương án phân bổ dự toán 2024 Hội đồng nhân dân huyện: Chi thường xuyên theo định mức cho 01 biên chế: 27 trđ x 2,5 lần = 67,5 triệu đồng/biên chế (tăng 32,4 trđ/biên chế,</p>

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
		<p>năm 2023 là 35,1 trđ/biên chế). Chi thường xuyên 04 biên chế x 27 trđ x 2,5 lần = 270 trđ (Tổng chi thường xuyên theo định mức). Năm 2023 là 140,4 triệu đồng (27 trđ x 1,3) tăng so với 2023: 129,6 triệu đồng.</p> <p>UBND huyện phân bổ dự toán năm 2024 cho HĐND huyện đã đảm bảo định mức hoạt động theo quy định.</p>
IV	<p>Tờ trình số 315/TTr-UBND, ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2024.</p>	
1	<p>Đại biểu ý kiến: Chi đầu tư ở một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo; Làm rõ nội dung chi thường xuyên ở biểu số 5, cụ thể, kiểm tra một số nội dung bị trùng nhau (<i>Kinh phí khoán phụ cấp và các khoản trích nộp cán bộ không chuyên trách cấp xã (Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ)</i>)</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu và báo cáo như sau: UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan, chuyên môn kiểm tra tại Biểu 05 là Biểu giao dự toán chi ngân sách xã 2024. Qua kiểm tra không có nội dung kinh phí bị trùng. (<i>Kinh phí khoán Phụ cấp và các khoản trích nộp cán bộ không chuyên trách xã, thôn (Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ)</i>). Vì nội dung này có phần kinh phí bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh, nên đã tách cụ thể giao trong cân đối và phần kinh phí bổ sung có mục tiêu ngân sách xã).</p>
2	<p>Đại biểu ý kiến: Điều chỉnh phương án phân bổ ngân sách năm 2024 huyện Tu Mơ Rông đối với một nội dung cho phù hợp theo đề nghị tại Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, điều chỉnh phương án phân bổ ngân sách năm 2024 huyện Tu Mơ Rông đảm bảo phù hợp.</p>
3	<p>Đại biểu ý kiến: Cân đối lại dự toán đối với phân tiết kiệm 10% đối với 11 xã; Bổ sung định mức của HĐND cấp xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo quy định.</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Qua rà soát, việc rà thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ở các cơ quan, đơn vị đã được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định và không thấp hơn số Tỉnh giao (<i>Tỉnh giao số tiết kiệm 10% năm 2024 5.427 triệu đồng, việc thực hiện tiết kiệm qua rà soát</i></p>

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
		<i>đảm bảo số UBND tỉnh giao, không tiết kiệm đối với những nội dung liên quan đến chế độ con người).</i>
4	Đại biểu ý kiến: Xem lại dự toán do tỉnh giao và dự toán huyện giao cho phù hợp, tổng mức giao có sự chênh lệch giữa quyết định UBND tỉnh đối với dự kiến giao của huyện.	<p>Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan, chuyên môn kiểm tra, đối chiếu với số liệu tại Quyết định UBND tỉnh giao ngân sách nhà nước cho Huyện Tư Mơ Rông năm 2024 (<i>Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh KonTum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024</i>). Qua kiểm tra, đối chiếu số liệu khớp đúng với số liệu UBND tỉnh giao. Cụ thể:</p> <p>Số tổng chi NSDP tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum: 384.243 triệu đồng; Tại Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh KonTum: 384.242 triệu đồng. Qua trao đổi với Sở Tài chính số liệu trên không ảnh hưởng do tại Nghị quyết do số thập phân đẩy lên (<i>số lẻ, cộng lại chi tiết là 384.242 triệu đồng</i>) nên tại Quyết định 731/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh KonTum Sở Tài chính điều chỉnh 384.242 triệu đồng. UBND huyện đã phân bổ đúng số UBND tỉnh giao (<i>Quyết định 731/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh KonTum</i>).</p>
5	Đại biểu ý kiến: Đặc thù công tác Đoàn thanh niên và các Hội, Đoàn thể chưa được bố trí kinh phí để đảm bảo các hoạt động theo quy định, đề nghị xem xét bổ sung	Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Qua rà soát, việc giao dự toán chi ngân sách địa phương cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách đã đảm bảo chi tiết theo từng lĩnh vực, nội dung, nhiệm vụ chi theo chế độ, định mức dự toán đã đảm bảo theo quy định và theo khả năng cân đối ngân sách

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
		địa phương.
V	Báo cáo số 843/BC-UBND, ngày 15 tháng 11 năm 2023 về công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND huyện	
1	Đại biểu ý kiến: Tại trang 12, Phần II, Mục 3, phần tồn tại, hạn chế: Bổ sung vào nội dung: “Công tác quy hoạch còn chậm, việc thu hút đầu tư vào trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn”. Đầu tư vào đâu? Đề nghị bổ sung nội dung cho đầy đủ.	Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: UBND huyện xin tiếp thu và bổ sung như sau: “Công tác quy hoạch còn chậm, việc thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có thể mạnh trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn”.
2	Đại biểu ý kiến: Mục 3, tồn tại có nêu: “Công tác giáo dục, đào tạo tại một số đơn vị trường học còn khó khăn, thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học”. Tuy nhiên, trong mục nguyên nhân của tồn tại, hạn chế lại không đề cập đến vấn đề này. Đề nghị bổ sung nguyên nhân của tồn tại, để làm rõ vấn đề: Lỗi do ai? Do đơn vị nào? Lí do tại sao thiếu? Để từ đó có hướng khắc phục và xử lí.	Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Nguyên nhân: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện tại ở các trường trên địa bàn huyện còn thiếu chưa đồng bộ so với yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chưa đáp ứng với yêu cầu theo quy định tiêu chuẩn tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm các hạng mục lớn như: đối với mầm non phải có các khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng tổ chức ăn phải đạt tiêu chuẩn...Đối với tiểu học và trung học cơ sở phải có các khối phòng hỗ trợ học tập, phụ trợ, sân chơi thể dục thể thao, khối phòng học chức năng, phòng học bộ môn. Với quy định như vậy để đảm bảo đủ ở tất cả các đơn vị trường học trong thời gian ngắn, đồng thời với nguồn kinh phí lớn như thế cũng rất khó khăn để thực hiện một cách đồng bộ, chưa hỗ trợ tốt cho giáo viên trong triển khai nhiệm vụ được giao.

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
		<p>Trong thời gian qua, UBND huyện đã có quan tâm đầu tư cơ sở vật chất ở tất cả các đơn vị trường học, tuy nhiên so với mặt bằng chung là vẫn chưa đảm bảo, vì để đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất các trường đúng theo quy định sẽ không thể có đủ kinh phí, UBND huyện cũng tập trung ưu tiên những đơn vị trường học nằm trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trước sau đó mới thực hiện cho những đơn vị còn lại, nên đối với nội dung này phải có lộ trình cụ thể để đạt hiệu quả cao.</p>
VI	<p>Báo cáo số 799/BC-UBND, ngày 07/11/2023 của UBND huyện về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn huyện</p>	
1	<p>Đại biểu ý kiến: Số liệu báo cáo chưa đầy đủ, Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn đánh giá, bổ sung trong báo cáo, đồng thời làm rõ số liệu tại phụ lục số 02</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Ngay từ đầu năm 2023 UBND huyện đã thực hành tiết kiệm trong chi thường xuyên của từng đơn vị tập trung tại ngân sách huyện theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ tài chính với tổng số tiền: 5,407 tỷ đồng, để tạo nguồn thực hiện chính sách tiền lương đảm bảo đúng theo quy định và đã thể hiện cụ thể số kinh phí tiết kiệm của từng đơn vị, từng lĩnh vực.</p> <p>- Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện đã thực hiện đấu thầu qua mạng và đã có kết quả trúng thầu với 37 gói thầu: Tổng giá trị các gói thầu là 94.138.623.191 đồng; Tổng giá trị trúng thầu là 93.850.382.036 đồng; Tổng giá trị tiết kiệm sau đấu thầu là 288.241.155 đồng chiếm tỷ lệ 0,306%.</p> <p>- Đối với các nội dung khác, UBND huyện xin tiếp thu ý kiến</p>

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
		và sẽ chỉ đạo đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện trong thời gian tới đảm bảo theo quy định
VII	Báo cáo việc thực hiện CTMTQG:	
1	<p>Đại biểu ý kiến: Đề nghị đánh giá hiệu quả của việc tập huấn các chương trình MTQG đang triển khai hiện nay.</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:</p> <p>* Đối với CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Theo Kế hoạch số 1099/KH-UBND, ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023, quy định:</p> <p>- Ban dân tộc tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đối tượng cộng đồng là: Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, người có uy tín trong cộng đồng; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đối tượng cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp là: Công chức các phòng chuyên môn chủ trì thực hiện các nội dung Chương trình cấp huyện; Cán bộ, công chức cấp xã; cán bộ các tổ chức đoàn thể cấp xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh và được tổ chức tại thành phố Kon Tum.</p> <p>- Riêng cấp huyện chỉ tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đối tượng cộng đồng là người dân theo các chuyên đề được quy định tại Kế hoạch số 1099/KH-UBND.</p>

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
		<p>Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho phòng Dân tộc huyện phối hợp với UBND 11 xã lấy nhu cầu và xây dựng kế hoạch⁽²⁾ tổ chức 20 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đối tượng cộng đồng là người dân trên địa bàn 11 xã, với các Chuyên đề : Kỹ năng giám sát trong quá trình triển khai xây dựng của đơn vị thi công và công tác tiếp nhận công trình sau khi hoàn thành; Kỹ thuật chăn nuôi Trâu, Bò sinh sản, Lợn và phòng trừ bệnh. Qua tập huấn người dân bước đầu nắm được kỹ năng giám sát trong quá trình triển khai xây dựng của đơn vị thi công và công tác tiếp nhận công trình sau khi hoàn thành trên địa bàn, và kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng vào sản xuất khi triển khai dự án hỗ trợ sản xuất theo liên kết chuỗi và dự án sản xuất theo cộng đồng.</p> <p>* Đối với CTMTQG xây dựng NTM: Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện phân bổ kinh phí sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai thực hiện tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ công chức xã, thôn được với tổng kinh phí 50 triệu đồng.</p> <p>- Trên cơ sở kinh phí được giao, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh mở 01 lớp tập huấn trong quý III năm 2023 cho 119 người (gồm 33 cán bộ công chức xã và 86 cán bộ thôn). Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ công chức xã, thôn</p>

⁽²⁾ Kế hoạch số 158/KH-UBND, ngày 09 tháng 8 năm 2023

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
		<p>đã nắm rõ hơn về cách thức thực hiện, tiêu chuẩn bộ tiêu chí nông thôn mới (<i>bào gồm bộ tiêu chí xã và bộ tiêu chí thôn nông thôn mới</i>) để về vận động Nhân dân thực hiện cũng như phục vụ công tác đánh giá mức độ đạt được các tiêu chí.</p>
VIII	Về một số nội dung khác	
1	<p>Đại biểu ý kiến: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Chỉ đạo xây dựng bản đồ thổ nhưỡng để các địa phương xác định cây trồng chủ lực của địa phương cho phù hợp. Trên cơ sở đó giao chỉ tiêu nông nghiệp đảm bảo sát với khí hậu, thổ nhưỡng của từng xã.</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai cho các cơ quan liên quan thuộc huyện chủ động nghiên cứu để triển khai xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng vào năm 2024 và các năm tiếp theo phù hợp với từng loại cây trồng trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến của tổ đại biểu để tiếp tục chỉ đạo trong thời gian tới.</p>
2	<p>Đại biểu ý kiến: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan liên quan cần tăng cường công tác chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị xanh sạch đẹp.</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Hiện nay cây xanh trong khu trung tâm huyện chủ yếu được trồng trên các tuyến đường hiện có⁽³⁾. Cây xanh chủ yếu được trồng là các loại cây xanh đô thị như cây sao đen, cây viết, cây bằng lăng tím, cây hoa ngọc lan, cây hoa móng bò.</p> <p>- Trong thời gian vừa qua UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế & Hạ tầng thường xuyên kiểm tra đối việc đặt hàng nhiệm vụ trong việc trồng và chăm sóc cây xanh trong khu trung tâm huyện của Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện, từ đó đánh giá được nhiệm vụ thực hiện của Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện trong việc trồng và chăm sóc cây xanh. Qua kiểm tra đánh giá cho thấy các cây xanh đã trồng trong khu trung tâm huyện tình trạng cây xanh sinh</p>

⁽³⁾ Tuyến Quốc lộ 40 đoạn qua trung tâm huyện; tuyến đường số 1, 2, 3, 4, 5; tuyến kè suối Đăk Ter; khu vực quảng trường và khuôn viên trước trụ sở Huyện ủy, trụ sở UBND huyện.

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
		<p>trưởng và phát triển bình thường. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số cây xanh trên các tuyến chậm phát triển, có tình trạng cây bị héo chết do sâu bệnh, một phần cây xanh đưa từ vườn ươm ra do không hợp với khí hậu thổ nhưỡng và đa phần trên hiện trạng các tuyến đường và khuôn viên trong khu trung tâm đa phần trước đây đã được san ủi mất đi lượng đất màu cùng với đó là diện tích ô trồng cây xanh nhỏ hẹp nên đã dẫn tới tình trạng cây xanh chậm phát triển. Đồng thời một số người dân sinh sống trong khu trung huyện còn chần thả gia súc để gia súc làm gãy, đổ các cây xanh mới trồng tại một số khu vực dẫn đến ảnh hưởng tới việc sinh trưởng và phát triển của cây xanh.</p> <p>- Giải pháp trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra giám sát và có biện pháp như bổ sung lượng đất mùn tơi xốp tại các vị trí, khu vực có trồng mới cây xanh; bổ sung phân hữu cơ đối với những khu vực cây xanh chậm phát triển; thường xuyên tưới nước trong mùa khô, cắt tỉa cây xanh; khơi thông để thoát nước những khu vực cây trũng thấp trong mùa mưa cũng như giăng chống cây xanh mới trồng nhằm đảm bảo cây sinh trưởng phát triển để phát triển những mảng xanh trên các tuyến đường và khuôn viên trong khu trung tâm huyện. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện thường xuyên thu gom rác thải sinh hoạt, dọn dẹp đất đá tràn xuống mặt đường; kiểm tra các vị trí đất đá tràn xuống mặt đường do độ dốc tự nhiên có biện pháp xử lý để khắc phục hạn chế đất đá tràn xuống mặt đường. Chỉ đạo UBND xã Đăk Hà thường xuyên tuyên truyền để người dân</p>

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
		<p>có gia súc trong khu trung huyện được biết để không để xảy ra tình trạng gia súc cột, chần thả ảnh hưởng tới cây xanh trong khu trung tâm huyện.</p> <p>- Bên cạnh việc trồng và chăm sóc cây xanh UBND huyện cũng đã thường xuyên chỉ đạo các phòng ban chuyên môn rà soát kiểm tra hiện trạng, bố trí nguồn vốn để đầu tư sửa chữa, chỉnh trang các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu trung tâm huyện để dần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu trung tâm huyện để khu trung tâm huyện ngày càng được khang trang, mỹ quan và sạch đẹp.</p>
3	<p>Đại biểu ý kiến: Trong năm 2023 công tác trồng rừng sản xuất trên địa huyện cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu, tuy nhiên tỷ lệ sống chưa cao. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra rà soát đánh giá và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Trong năm 2023, công tác trồng rừng sản xuất trên địa huyện cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu, tuy nhiên tỷ lệ sống chưa cao.</p> <p>* Kết quả trồng rừng, cây phân tán năm 2023⁽⁴⁾</p> <p>- Chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2023 được UBND tỉnh giao: 264 ha. Kết quả trồng rừng năm 2023: UBND các xã đã triển khai trồng rừng được: 447,63 ha, trong đó: Theo dự án được phê duyệt là 254,55 ha/11 xã⁽⁵⁾; hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn trồng rừng ngoài dự án là 193,08 ha/07 xã⁽⁶⁾.</p> <p>- Năm 2023, UBND các xã trên địa bàn huyện đã triển khai</p>

⁽⁴⁾ Báo cáo số 849/BC-UBND, ngày 16/11/2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông về Kết quả nghiệm thu và trồng dặm diện tích rừng trồng, cây phân tán năm 2021,2022, kết quả trồng rừng, cây phân tán năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

⁽⁵⁾ Xã Đăk Na 25 hộ/21,99ha; xã Đăk Sao 22 hộ/14ha; xã Đăk Rơ Ông 39 hộ/29ha; xã Đăk Tờ Kan 52 hộ/36,95ha; xã Đăk Hà 36hộ/25ha; xã Tu Mơ Rông 01 Cộng đồng,04 nhóm hộ và 03 hộ/23ha; xã Văn Xuôi 24 hộ/22ha; xã Ngọc Yêu 09 hộ/10,55ha; xã Ngọc Lây 20 hộ/29ha; xã Tê Xăng 01 cộng đồng và 11 hộ/20,03ha; xã Măng Ri 05 cộng đồng và 01 hộ/23,03ha.

⁽⁶⁾ Xã Đăk Na 25,7ha; xã Đăk Sao 63,15ha; xã Đăk Rơ Ông 35,33ha; xã Đăk Tờ Kan 5,2 ha; xã Đăk Hà 19,3 ha; xã Ngọc Yêu 24,4 ha; xã Tê Xăng 20 ha.

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
		<p>trồng được 120.239 cây phân tán các loại như Thông ba lá, Phong lá đỏ, Sao đen, Sưa, Sơn tra, Mai anh đào⁽⁷⁾, cây sinh trưởng phát triển bình thường. Trong năm 2023, trên địa bàn các xã chưa hoàn thành xong công tác nghiệm thu trồng rừng năm 2023, báo cáo về cơ quan chuyên môn để tổng hợp nên chưa xác định được tỉ lệ sống cụ thể của các diện tích rừng trồng năm 2023 trên địa bàn toàn huyện. Hiện tại, Hạt Kiểm lâm huyện đã xây dựng Kế hoạch và đang phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND các xã tiến hành kiểm tra công tác trồng rừng các năm 2021, 2022, 2023 trên địa bàn các xã⁽⁸⁾. Trên cơ sở kết quả tổng hợp, báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã triển khai các giải pháp kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế (nếu có), đảm bảo các diện tích trồng rừng thành rừng theo quy định.</p> <p>- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác trồng, chăm sóc rừng trồng trong thời gian UBND huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo: (1) UBND các xã kịp thời rà soát quỹ đất trồng rừng theo Kế hoạch; xây dựng, trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế - Dự toán trồng rừng hàng năm đảm bảo thời gian quy định. Trên cơ sở kết quả nghiệm thu kết quả trồng rừng năm 2023 và các năm trước tiếp tục triển khai cho nhân dân trồng lại rừng và trồng dặm đối với những diện tích có tỷ lệ</p>

(7) Xã Đăk Rơ Ông 5.200 cây; Đăk Hà 12.060 cây; Tu Mơ Rông 13.200 cây; Văn Xuôi 3.800 cây; Ngọc Lây 5.100 cây; Tê Xăng 15.200 cây; Măng Ri 65.679 cây.

(8) Kế hoạch số 25/KH-HKL, ngày 26/12/2023 của Hạt Kiểm lâm huyện về việc Kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2023-2024 và công tác trồng rừng, cây phân tán năm 2021, 2022, 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

STT	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND HUYỆN
		<p>sống thấp, chưa đảm bảo mật độ theo hồ sơ thiết kế. Tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hộ dân tham gia trồng rừng năm 2021, 2022, 2023 thường xuyên chăm sóc (<i>phát cây bụi, dây leo, cỏ dại xâm lấn, xới đất và vun gốc cho cây</i>), bón phân, rào chắn bảo vệ; triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, sâu bệnh hại,...để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt; (2) Cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp đưa vào trồng rừng; hướng dẫn Nhân dân trồng, chăm sóc rừng trồng đúng quy trình kỹ thuật, xuống giống đúng thời vụ, đảm bảo tỷ lệ sống cao và hạn chế thấp nhất sâu, bệnh hại và cháy rừng trong suốt chu kỳ kinh doanh. Tiếp tục vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ nhân dân về cây giống, kinh phí để hỗ trợ các hộ gia đình trồng dặm rừng trồng năm 2021, 2022, 2023.</p>

PHỤ BIỂU PLHS
KẾT QUẢ HƯỚNG NGHIỆP VÀ PHÂN LUỒNG HỌC SINH
NĂM HỌC 2022-2023

Năm học	Tổng số HS tốt nghiệp THCS	Vào học hệ giáo dục phổ thông				Vào học hệ giáo dục thường xuyên cấp THPT		Vào học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ trung cấp		Vào học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp		Học nghề dưới 3 tháng (dưới trình độ sơ cấp)		Số học sinh tham gia lao động sản xuất	
		Các trường THPT		Các trường PT DTNT		Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
		Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
2022-2023	492	4	0,81	201	40,85	15	3	9	1,82	0	0	0	0	262	53,52
Tổng	492	4	0,81	201	40,85	15	3	9	1,82	0	0	0	0	263	53,52